



คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 1822
วันที่ 20-05-2565
เวลา 07.23 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๗๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๗๑

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๑/๓๗๑

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงการพิจารณาถ้อยแถลงข้อเสนอการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อให้การพิจารณาถ้อยแถลงข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันวิจัยและพัฒนา ใคร่ขอเชิญคณะกรรมการตามรายชื่อประชุมเพื่อชี้แจงการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting ตาม QR Code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรเข้าร่วม

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดพิจารณา

สวพ. ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงการพิจารณาถ้อยแถลง

ข้อเสนอการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ งบประมาณ 2566

เห็นควรมอบงานวิจัยแจ้งคณะกรรมการทราบ

20 พ.ค. 65

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



QR Code การประชุมเพื่อชี้แจงการพิจารณา

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ID: 932 7843 2478

Passcode: 797506



ร่าง-คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศให้นักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ จัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การพิจารณากลับกรองข้อเสนอการวิจัยที่ขอทุนอุดหนุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายนามต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์)	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ

มีหน้าที่ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนการทำงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

/๒. คณะกรรมการพิจารณา...

๒. คณะกรรมการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ชูตินุช สุจริต	กรรมการ
นางสาวสุดคณิง ณ ระนอง	กรรมการ
นายวิกิจ ผินรับ	กรรมการ
นางสาวบุญบรรจง สายลาด	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนวิจัย จัดกลุ่มข้อเสนอการวิจัย ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อเสนอการวิจัย และกรอบวงเงินการวิจัย รวมทั้งให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย และหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๓. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

๓.๑ คณะกรรมการกลุ่มทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

คณะกรรมการชุดที่ ๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี เพ็ญประไพ	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์มาหามะสุโฮมี มะแซ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวัลย์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ มะเห	กรรมการ
รองศาสตราจารย์พรศิลป์ สีเผือก	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการชุดที่ ๒

รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา พัฒนา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎา หนูสาย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิษฐ์ สังขดวง	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการชุดที่ ๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีวรรณ จันทรวง	กรรมการ
นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง	กรรมการ
นางสาวสุดคณิง ณ ระนอง	กรรมการและเลขานุการ

๓.๒ คณะกรรมการกลุ่มทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัทร์ชกรณ์ อารีย์กุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษราคม ทองเพชร	กรรมการ

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อินทสโร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ลักษณะสกุล	กรรมการและเลขานุการ
๓.๓ คณะกรรมการกลุ่มทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม	
รองศาสตราจารย์วรวงศ์ บุญช่วยแทน	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ชุตินุช สุจริต	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ไสเกื้อ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สภาวะอินทร์	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ชาติรี หอมเขียว	กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ คณะกรรมการกลุ่มทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนิภรณ์ น้อยเสงี่ยม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ ชัยเพชร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัสชา ชูเสียงแจ้ว	กรรมการ
นายบุญรัตน์ บุญรัมย์	กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ คณะกรรมการกลุ่มทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุฒิส	ประธานกรรมการ
นางสาวบุปผชาติ แต่งเกลี้ยง	กรรมการ
นางพัชรินทร์ บุญนุ่น	กรรมการ
นายบุญรัตน์ บุญรัมย์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพยมพร รักษาชล	กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ คณะกรรมการกลุ่มทุนวิจัยสถาบัน	
คณะกรรมการชุดที่ ๑	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ภา อึ้งเอ็ง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสณา เอกอุดมพงษ์	กรรมการ
นายดุสิตพร ฮกทา	กรรมการ
นางสาวนิภาพร ช่วยธานี	กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการชุดที่ ๒	
นางสุภาพร ไชยรัตน์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล รัตนไพจิตร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จวีร์วรรณ จันทร์คง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย	กรรมการและเลขานุการ
	/คณะกรรมการชุดที่ ๓...

คณะกรรมการชุดที่ ๓	
รองศาสตราจารย์ผกากรอง เทพรักษ์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงนคร การนา	กรรมการ
นางวิชชุฎา ถาวรโรจน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี นวนสร้อย	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่พิจารณาให้คะแนน และข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย และข้อเสนอการวิจัยให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ตามยุทธศาสตร์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ และมีความเป็นไปได้ในการส่งผลผลิตของโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัย

๔. คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดงบประมาณ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย	กรรมการ
นายภคิน พญารัง	กรรมการ
นายธีระชัย ชูน้อย	กรรมการ
นางราตรี มีศักดิ์	กรรมการ
นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม	กรรมการ
นางสาวกาญจนา อุบล	กรรมการ
นางสาวมะลิวัลย์ หนูแข่ง	กรรมการ
นางสุกัลญา คงวรรณ	กรรมการ
นางสาวศิริทรัพย์ คล้ายโพธิ์	กรรมการ
นางสาวพัชรี เถาว์ถวิล	กรรมการ
นางสาวปิยภรณ์ คงศรีทอง	กรรมการ
นายอดิศักดิ์ ตั้งชี้	กรรมการ
นางสาวปิยนุช ศรีรีภพ	กรรมการ
นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นแก้ว	กรรมการ
นางสาวรุ่งนภา แก้วนวล	กรรมการ
นางสาวศศิพิมพ์ ศรีมณี	กรรมการ
นางสาวบุญบรรจง สายลาด	กรรมการและเลขานุการ
นายสุวรรณ พรหมเขต	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่พิจารณาหมวดหมู่ รายละเอียดงบประมาณในเอกสารแบบฟอร์มงบประมาณแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด

/๕. คณะกรรมการจัดการประชุม...

๕. คณะกรรมการจัดการประชุม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย	กรรมการ
นายสุวรรณ พรหมเขต	กรรมการ
นายเชิด คงห้อย	กรรมการ
นางสาวกชอินันท์ ทองคำ	กรรมการ
นางสาวเกศินี ไหมคง	กรรมการ
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น	กรรมการ
นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี	กรรมการ
นางสาวพนิดา ชูเวท	กรรมการ
นางสาวภัศราวรรณ ศิริพันธ์	กรรมการ
นายเอกพจน์ แก่นเมือง	กรรมการ
นางสาวอรรวรรณ ชุ่มเขียว	กรรมการ
นางสาวเตือนใจ ปิยง	กรรมการ
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วส่งแสง	กรรมการ
นางสาวศกกรรัตน์ ชูนุ่น	กรรมการ
นางสาวธัญชนก หนูสุก	กรรมการ
นางสาวหนึ่งฤทัย คงการ	กรรมการ
นางสาวสุชาวดี ชูเอน	กรรมการ
นางสาวเนตรสุมา ไกรสุทธิ	กรรมการ
นางสาวบุญบรรจง สายลาด	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ประสานงานการประชุม จัดการประชุมพิจารณา กลั่นกรองข้อเสนอการวิจัย รวบรวมผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากกรรมการ และสรุปผลการพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรุต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย